



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนจมน้ำเสียชีวิต: วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลิง ได้จัดโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนจมน้ำเสียชีวิต ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตตำบลนาเลิง ณ สระว่ายน้ำโรงแรมซิค อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำได้ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังจะจมน้ำได้ มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ รายประกอบด้วย นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ของโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล , โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ , โรงเรียนไชยวานนาเลิงคิ่งสะอาด



โครงการกำจัดขยะอันตรายของชุมชน: วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรม โครงการกำจัดขยะอันตรายของชุมชน โดยรวบรวมขยะในตำบลและขนถ่ายขยะอันตรายของชุมชนโดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมขยะที่เป็นอันตรายและวัตถุที่มีพิษ เพื่อรวบรวมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป โดยรวบรวมส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ๔ ปี : ประมวลภาพกิจกรรม การดำเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓) และ โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในตำบลนาเลิง



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง : วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลิง และ กองกิจการเด็กและสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ของวัยรุ่น แก่เยาวชนในตำบลนาเลิง โดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรม ๖๐ ราย และ จัดให้มีการ ลงคะแนน เพื่อเลือกสถานที่ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน ผลการลงคะแนน ดังนี้ จังหวัดอุทัย ๓๑ คะแนน จังหวัดชลบุรี ๑๑ คะแนน งดออกเสียง ๑๘ คะแนน



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง